



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 หน้า 22 มูลค่าข่าว 209,475.-

กกอ.หนุนเรียนปริญญาระบบคลังหน่วยกิต

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช (มสธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กกอ.ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่องแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ข้อ 13 ที่กำหนดว่าการให้คุณวุฒิและปริญญา กรณีผู้เรียนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีจะได้รับคุณวุฒิดังกล่าวจากสถาบันอุดมศึกษาผู้เรียนสมัครเข้าศึกษาตามเงื่อนไข แต่ผู้เรียนที่เรียนในระบบคลังหน่วยกิตไม่มีสิทธิได้รับเกียรติคุณ ซึ่ง กกอ.มีมติให้ยกเลิข้อความดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า อว.ไม่ใช่หน่วยงานให้ใบปริญญาบัตร แต่การให้ใบปริญญาเกียรติคุณหรือไม่เกียรติคุณเป็นเรื่องของ

แต่ละสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตเป็นระบบที่ทันสมัยจึงเป็นสิ่งที่น่าจะสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ

ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อไปว่า ในที่ประชุม กกอ. ยังมีการรับทราบกรณีมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งมีการโฆษณา เช่น เปิดการสอนมาแล้วประมาณ 5 ปี จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี จากรัฐบาลอังกฤษ โดยเรียน 2 ปีในไทยและ 1 ปีสุดท้ายให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำในประเทศอังกฤษได้นอกจากนี้ยังโฆษณาอีกด้วยว่าได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นต้น แต่จากการที่ทางสำนักนิติการ อว. ได้ไปตรวจสอบสถาบันดังกล่าวพบว่าสถาบันแห่งนี้ให้บริการการศึกษาในประเทศไทยโดยไม่ได้ขออนุญาต ทาง กกอ.จึงมีมติให้ทางสำนักนิติการ อว.ไปดำเนินการทางด้านกฎหมายกับสถาบันดังกล่าวแล้ว

อย่างไรก็ตามทราบว่าสถาบันอ้างว่าไม่รู้ว่าจะต้องขออนุญาตในการเปิดการเรียนการสอนแต่ก็ได้ยุติการจัดการเรียนการสอนไปแล้ว

“สำหรับนักศึกษาที่เข้าไปศึกษาในสถาบันดังกล่าวได้แจ้งว่าไม่เอาความกับทางสถาบัน ดังนั้นจึงถือว่าเรื่องนี้จบ ส่วนในทางกฎหมายที่ว่าไปตามกระบวนการ แต่อย่างไรก็ตามทางกกอ.ก็อยากย้ำเตือนผู้เรียนก่อนจะสมัครเรียนอะไรจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ให้แน่ใจก่อนว่าดำเนินการถูกต้องกฎหมายหรือไม่ เพื่อจะได้ไม่ถูกหลอก” ศ.ดร.ประสาทกล่าว.